

เอกสารข้อมูลขั้นต่ำของผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet)

ข้อมูลปรับปรุง ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

หัวข้อผลิตภัณฑ์	รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ชื่อผลิตภัณฑ์	เงินฝากประจำซีเนียร์
ประเภทผลิตภัณฑ์	เงินฝากประจำ
จำนวนเงินเปิดบัญชี ขั้นต่ำ และสูงสุด	ขั้นต่ำ 10,000 บาท สูงสุด 2,000,000 บาท หรือตามที่ธนาคารกำหนดตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก มีผล ณ ปัจจุบัน
อัตราดอกเบี้ยต่อปี และรายละเอียด อัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี) ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 1.45% ต่อปี ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยสามารถเรียกดูข้อมูลอัตราดอกเบี้ยเงินฝากปัจจุบันได้ที่ www.cimbthai.com เลือกเมนู "อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก"
ระยะเวลาฝาก	12 เดือน
ระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ย	ทุกสิ้นเดือน
เงื่อนไขหลัก	<ul style="list-style-type: none"> สำหรับบุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ที่มีเลขประจำตัวประชาชน และมีอายุตั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่เปิดบัญชี สามารถเปิดได้คนละหนึ่งบัญชี สามารถฝากได้ 1 รายการฝากเท่านั้น กรณีลูกค้าต้องการถอนเงิน ต้องถอนเงินทั้งจำนวน ห้ามถอนเงินบางส่วน
การฝาก/ถอน/โอน สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น	<ul style="list-style-type: none"> ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันกับธนาคารเพื่อรับโอนดอกเบี้ย โดยชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันจะต้องมีชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากประจำซีเนียร์ ทั้งนี้ หากชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันรองรับดอกเบี้ยนี้เป็นบัญชีร่วมจะต้องมีชื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งตรงกับชื่อบัญชีเงินฝากประจำซีเนียร์ ตั้งแต่วันที่ 11 ส.ค. 64 เป็นต้นไป เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากที่กำหนดไว้ในกฎหมายคุ้มครองเงินฝากที่วงเงิน 1 ล้านบาท ต่อ 1 รายผู้ฝากต่อ 1 สถาบันการเงิน
อัตราดอกเบี้ยกรณีผิด เงื่อนไข	<ul style="list-style-type: none"> ถอนเงินฝากก่อน 3 เดือนนับจากวันที่ฝาก : ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก ถอนเงินฝากหลัง 3 เดือนขึ้นไปนับจากวันที่ฝาก แต่ไม่ครบกำหนดตามระยะเวลาฝาก : ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยที่อัตราเงินฝากออมทรัพย์ ประเภทบุคคลธรรมดาของจำนวนเงินที่ถอน (ทั้งกรณีถอนบางส่วนและถอนทั้งจำนวน) โดยหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับยอดเงินฝากที่คงเหลือของรายการที่ถอนบางส่วนในอัตราดอกเบี้ยตามประกาศธนาคาร ณ วันที่ฝาก
การต่ออายุบัญชี เมื่อครบกำหนด ระยะเวลาการฝาก	กรณีเงินฝากประจำครบกำหนด หากผู้ฝากไม่มาถอนหรือไม่มีคำสั่งอย่างอื่นหรือไม่สามารถติดต่อผู้ฝากได้ ให้ถือว่าเงินฝากประจำซีเนียร์ นี้ได้เริ่มต้นการฝากเงินใหม่ โดยมีกำหนดระยะเวลาฝากเท่าระยะเวลาการฝากเดิม โดยถืออัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการฝากตามประกาศของธนาคารที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น
ช่องทางในการติดต่อ ธนาคาร	<ul style="list-style-type: none"> ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขา CIMB Thai Care Center โทร. 02-626-7777 ทุกวัน เวลา 07:00 น. - 20:00 น. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CIMB Thai Website (www.cimbthai.com)
ข้อควรระวัง	<ul style="list-style-type: none"> การทำธุรกรรมข้ามเขต ข้ามผู้ให้บริการ อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม หากมีข้อสงสัยโปรดสอบถามพนักงานขายทันที
การแจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข การให้บริการ หรือการแจ้ง เดือนที่สำคัญต่าง ๆ	กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการใดๆ ที่ทำให้ลูกค้าเสียประโยชน์ ธนาคารจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าก่อนดำเนินการ

หมายเหตุ:

- เงื่อนไขผลิตภัณฑ์เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
- การรับแจ้งเปิดบัญชีหรือยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชี มีโทษทางกฎหมายหากบัญชีของท่านถูกนำไปใช้ในทางทุจริต